



Tổng Quan

Là người Công giáo, chúng ta được mời gọi đào sâu mối tương quan với Chúa Kitô, và hơn nữa, là môn đệ truyền giáo, nhiệm vụ của chúng ta là mời gọi những người khác phát triển mối tương quan của họ với Chúa Kitô. Chúng ta làm điều này bằng nhiều cách - một trong số đó là thông qua cộng đồng giáo xứ địa phương. Giáo xứ là phương cách chính để hầu hết giáo dân Công giáo sống đức tin và liên đới với nhau. Mô hình đời sống giáo xứ cũng cho phép linh hoạt trong việc đáp ứng nhu cầu của người Công giáo vào những thời điểm khác nhau trong lịch sử.

Ngày nay, chúng ta phải đối mặt với nhiều thực tế đang ảnh hưởng đến đời sống giáo xứ và gây khó khăn cho việc thực hiện sứ mạng của chúng ta một cách trọn vẹn. Chúng ta phải đối mặt với một cơ hội cấp bách — nhưng thú vị — để thay đổi đời sống giáo xứ — và đức tin của tất cả giáo dân sống ở đây.

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chúng ta “hãy đọc các dấu chỉ thời đại” trong khi thích nghi với những nhu cầu của giáo dân và với những thay đổi lịch sử.

Mặc dù không thể dự đoán trước kết quả cho nỗ lực thực hiện kế hoạch mục vụ chiến lược này, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta, để có thể thực thi tốt hơn sứ mạng gặp gỡ Chúa Kitô, đồng hành cùng nhau và sống niềm vui Tin Mừng.

Chúng ta không phải là giáo phận đầu tiên có can đảm và ý chí khởi đầu cơ cấu đời sống giáo xứ. Nhiều giáo phận đã thực hiện trước chúng ta, đã cung cấp các mô hình và kinh nghiệm qua đó chúng ta có thể sử dụng các nguồn lực giới hạn của mình để nâng cao đời sống giáo xứ Công giáo trong Tổng giáo phận Seattle.

Đức Tổng Giám Mục Paul D. Etienne đã bổ nhiệm một nhóm lãnh đạo công việc thực hiện kế hoạch mục vụ chiến lược này, nhóm này sẽ liên kết hầu hết các giáo xứ lại với nhau thành một cấu trúc tổ hợp mới với hai hoặc nhiều giáo xứ. Cha xứ, ban lãnh đạo giáo xứ và giáo dân của tổ hợp giáo xứ mới sẽ xác định cách thức liên kết tốt nhất để thực hiện sứ mệnh của Giáo Hội như một giáo xứ.

Dưới đây là các mốc thời gian quan trọng của chương trình ‘Partners in the Gospel’:

- Tháng 1 năm 2023: Phổ biến rộng rãi
- Mùa Thu năm 2023: Mời gọi đóng góp ý kiến về tổ hợp giáo xứ
- Đầu năm 2024: Cấu hình tổ hợp giáo xứ cuối cùng được công bố
- Tháng 7 năm 2024: Tổ hợp giáo xứ với một cha xứ có hiệu lực
- 2024–2027: Tổ hợp giáo xứ hành trình cùng nhau để trở thành một giáo xứ